

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

หน่วยงาน กรมเอเชียตะวันออก

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมกระทรวงการต่างประเทศที่ไม่ทนต่อการทุจริต						
โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
๑. การดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ประกาศกระทรวงฯ เรื่องกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบน)	ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบน	ระดับ ๕ การรับทรัพย์สินฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	๖ เดือน	กรม อช. ตอ. ปฏิบัติราชการโดยยึดตามประกาศกระทรวงฯ เรื่องกรอบแนวทางป้องกันการรับสินบนอย่างเคร่งครัด โดยมีการชี้แจงผ่านการประชุมในทุกระดับ ทั้งระดับผู้บริหารกรมฯ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเวียนและติดประกาศสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น สื่อ Infographic เพื่อย้ำเตือนให้บุคลากรกรมฯ ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ กรมฯ ได้มีการกำกับและติดตามดูแลมิให้เกิดการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ที่ได้รับมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ของข้าราชการและบุคลากรทุกประเภทของกระทรวงฯ โดยเคร่งครัด	ไม่มี	ทรัพย์สินบางประเภทที่กรมฯ รับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี ไม่สามารถคำนวณราคาที่ต้องได้

๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านการ ทำงาน (การอบรม/สัมมนา ที่ เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม และการ ต่อต้านการทุจริต)	-	-	๖ เดือน	-	ไม่มี	ยังไม่มีกิจกรรมลักษณะการ อบรม/ สัมมนา ที่ดำเนินการในช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องด้วยข้อจำกัดของ สถานการณ์โควิด-๑๙
๓. การเผยแพร่ความรู้ สื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ	มีการประชาสัมพันธ์ อย่างสม่ำเสมอ		๖ เดือน	กรม อช. ตอ. เน้นย้ำเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม และการ ต่อต้านการทุจริตกับบุคลากร อย่างต่อเนื่องทั้งทางวาจา สื่อประชาสัมพันธ์และข้อความ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุมภายใน บอร์ด ประชาสัมพันธ์ และ Application Line (ไลน์กรมฯ) เพื่อให้บุคลากรกรมฯ ตระหนัก และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่ อย่างสม่ำเสมอ	ไม่มี	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก</b>						
โครงการ/กิจกรรม	ตัวชี้วัด	ค่าเป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ปัญหา/อุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
๑. การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	ระดับความสำเร็จของ การดำเนินกิจกรรม	ระดับ ๕	๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)		ไม่มี	

๑.๑ การดำเนินการ ITA ประจำปี ๒๕๖๔				กรมฯ เข้าตอบข้อมูล EIT และ นำส่งข้อมูลให้ ศปท. เรียบร้อย แล้ว และบุคลากรกรมฯ ตาม จำนวนที่กำหนด (๑๕ คน) ทำ แบบประเมิน IIT เสร็จเรียบร้อย		
๑.๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต				กรมฯ ได้จัดทำและพิจารณา ความถูกต้องเหมาะสมของร่าง แผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือนแรก แล้ว เห็นว่าถูกต้อง เหมาะสม และยังไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม สำหรับร่างแผนฯ ดังกล่าว		

\* \* \* \* \*